



Jami là phần mềm duy nhất cần thiết cho **giao tiếp** ngang hàng (không cần máy chủ) tôn trọng quyền tự do và quyền riêng tư của người dùng.

<https://jami.net/>

Jami là cách đơn giản và dễ dàng nhất để kết nối với mọi người (và thiết bị) thông qua tin nhắn tức thời, cuộc gọi âm thanh và video qua **Internet** và mạng nội bộ **LAN/WAN**.

Jami là một **nền tảng truyền thông** miễn phí/tự do, được mã hóa đầu cuối và riêng tư.

Jami là một phần mềm thay thế **mã nguồn mở ưu tiên quyền riêng tư của người dùng**.

Jami có thiết kế chuyên nghiệp và có sẵn cho nhiều nền tảng. Không giống như các lựa chọn thay thế, Jami **cuộc gọi được thực hiện trực tiếp giữa người dùng** vì nó không sử dụng máy chủ để xử lý cuộc gọi.

Điều này mang lại sự riêng tư tối đa vì bản chất **phân tán** của Jami có nghĩa là mọi cuộc gọi chỉ diễn ra giữa những người tham gia.

Các cuộc trò chuyện một-một và **nhóm** với Jami được cải tiến với tính năng nhắn tin tức thời, gọi thoại và gọi video, ghi âm và gửi tin nhắn thoại và video, chuyển tập tin, chia sẻ màn hình và chia sẻ vị trí.

Jami cũng có thể hoạt động như một **máy khách SIP**.

Có nhiều **phần mở rộng Jami**: Bộ lọc âm thanh, Trả lời tự động, Màn hình xanh, Phân đoạn, Hình

mờ và Bản ghi thì thầm.

<https://jami.net/extensions/>



Jami có thể dễ dàng triển khai trong các tổ chức với **JAMS (Jami Account Management Server – Máy chủ quản lý tài khoản Jami)**, cho phép người dùng kết nối với thông tin xác thực của công ty hoặc tạo tài khoản cục bộ. JAMS cho phép bạn **quản lý** cộng đồng Jami của riêng bạn trong khi tận dụng kiến trúc mạng phân tán của Jami.

<https://jami.biz/>

Jami **có sẵn trên** GNU/Linux, Windows, macOS, iOS, Android, Android TV và trình duyệt web, khiến Jami trở thành một khuôn khổ giao tiếp có khả năng tương tác và đa nền tảng.

Quản lý nhiều tài khoản SIP, tài khoản Jami và tài khoản JAMS bằng cách cài đặt ứng dụng Jami trên một hoặc nhiều thiết bị.

Jami miễn phí, không giới hạn, riêng tư, không có quảng cáo, tương thích, nhanh chóng, tự động và ẩn danh.

Jami: <https://jami.net/>

Phần mở rộng: <https://jami.net/extensions/>

JAMS: <https://jami.biz/>

Tài liệu: <https://docs.jami.net/>

Videos: <https://docs.jami.net/videos/>






Mastodon: <https://mstdn.io/@Jami>

Diễn đàn: <https://forum.jami.net/>

Đóng góp: <https://jami.net/contribute/>

Danh sách kiểm tra phần mềm an toàn



	Phần mềm miễn phí và mã nguồn mở để bất kỳ ai cũng có thể xem, nghiên cứu và cải thiện phần mềm	✓
	Số phút gọi miễn phí không giới hạn, số lượng người tham gia không giới hạn trong mỗi nhóm, số lượng tài khoản không giới hạn, không giới hạn lưu trữ, không giới hạn tính năng	✓
	Người dùng không bị ứng dụng lạm dụng: không có phần mềm độc hại, không có phần mềm gián điệp, không có giám sát, không kiểm duyệt, tôn trọng quyền riêng tư, không có quảng cáo, không có hạn chế nhân tạo	✓
	Công nghệ ngang hàng phân tán (không có máy chủ—không <u>tập trung</u> cũng không <u>phi tập trung</u>) và mã hóa đầu cuối, không bị ảnh hưởng bởi sự cố máy chủ hoặc bên thứ ba	✓
	Không cần thông tin cá nhân để tạo tài khoản	✓